

มก. จัดปฐมนิเทศน์ใหม่ เค ยู 69

ก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ คุณธรรมนำความรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์ใหม่ รุ่น เค ยู 69 ในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2552 ปมเพาะนิสิตเกษตรศาสตร์ให้มีคุณธรรมนำความรู้

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ เค ยู 69 ในโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่ออบรมปฐมนิเทศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกคน ทุกวิทยาเขต โดยที่วิทยาเขตบางเขนได้จัดกิจกรรมนี้ในระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ว่า กิจกรรมอบรมและปฐมนิเทศน์ใหม่ เค ยู 69 ในปีนี้แบ่งเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยนิสิตคณะวนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ คณะมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเกษตร รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ ประมง วิทยาลัยการชลประทาน สัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และ รุ่นที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 ประกอบด้วยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วัชรិระ และ วิชเขตสุพรรณบุรี

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนิสิตใหม่ทั้งทางด้านการเรียน การสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปรับตัว สวัสดิการต่าง ๆ วัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติของชาวเกษตรศาสตร์ เพลง / สัญลักษณ์ / สี / ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ฟังมุมมองและข้อคิดจากศิษย์เก่า "คุณกิตติ สิงหาปัด" และที่สำคัญคือจะเป็นวันแรกที่นิสิตได้ร่วมกิจกรรม "รับขวัญลูกพระพิรุณ" ปฏิญาณตนเป็นนิสิตใหม่ และร่วมจุดเทียนรับแสงแห่งปัญญาใน "พิธีเทียนชัยอุดมการณ์" ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มุ่งสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ประจำคณะ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปมเพาะให้นิสิตใช้ชีวิตโดยมีคุณธรรมนำความรู้ นิสิตเกษตรศาสตร์จะต้องมีความดี ความเก่ง และมีความสุข ความดีต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ความดีเบื้องต้นคือ ดีในนามของตนเอง ต้องชื่อตรงต่อตนเอง รู้จักทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และชื่อตรงต่อวิชาชีพ ส่วนความเก่งก็คือการรอบรู้ในสาขาวิชาที่เรียน และสุดท้ายความสุขก็คือการเรียนด้วยความสนุก สุขกับกิจกรรมอย่างอื่นด้วย ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ นิสิตคือหัวใจ

ของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีนิสิตมหาวิทยาลัยก็อยู่ไม่ได้ ดังนั้นทุกคนต้องตั้งใจเล่าเรียน ซึ่งจะส่งผลถึงตัวนิสิตเอง ถัดมาคือพ่อแม่ และประเทศชาติที่พวกเราต้องช่วยกันนำทางให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สำหรับนิสิตทุกคนก็เปรียบเหมือนบุตรหลานของครูบาอาจารย์ ดังนั้นพวกเราจะทำหน้าที่พ่อแม่ที่สองให้ดีที่สุด ให้นิสิตใหม่ประสบผลสำเร็จในระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรนั้น สำหรับกิจกรรมก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ในวันนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมแรกที่นิสิตทุกคนได้มาร่วมสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยกัน เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความรู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ และอาจารย์ ซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบายให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนะ ทุกวิทยาเขต ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม 100 ชั่วโมง จึงจะขอจบการศึกษาได้ และได้รับใบ Transcript ผลการเรียน พร้อมใบ Transcript กิจกรรม และสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ และในวันนี้เมื่อนิสิตรุ่น เค ยู 69 ทุกคนผ่านการเข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่และการรับขวัญลูกพระพิรุณแล้ว ก็จะมีต้นนนทรีประจำรุ่น เค ยู 69 ซึ่งนิสิตจะได้นำไปปลูกในกิจกรรมรับน้องอีกหนึ่งโครงการ นั่นก็คือ "วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก." ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ และจะต้องช่วยกันดูแลต้นนนทรีประจำรุ่นให้เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้ความร่มรื่นแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป